



๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การสำรวจข้อมูลการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

- อ้างถึง ๑. หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๗๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕  
๒. หนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๓๙๑๓ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจข้อมูลการจัดความยากจนฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดมุกดาหารได้แจ้งให้อำเภอดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนผ่านกลไกศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าครัวเรือน ซึ่งครอบคลุมความเดือดร้อนของประชาชนทุกมิติ ด้วยการนำฐานข้อมูลจากระบบ ThaiQM มาสนับสนุนการขับเคลื่อนแบบบูรณาการร่วมกับ ๗ ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่ ภาครัฐ นักวิชาการ ภาคศาสนา ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมและภาคสื่อมวลชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นั้น

เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของประชาชนครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาที่กำลังประสบอยู่ และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้

- ๑) ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับการสำรวจจากระบบ ThaiQM เดิม (Re-X-Ray) ว่าได้รับการแก้ไขปัญหาคบถ้วนหรือไม่ กรณีปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข หรือแก้ไขไม่แล้วเสร็จ ให้วิเคราะห์สภาพปัญหาและเร่งดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
- ๒) สำรวจข้อมูลครัวเรือนตกหล่นหรือครัวเรือนเดิมที่มีปัญหาใหม่เพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
- ๓) ดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลผ่านระบบ ThaiQM ตามข้อ ๑) และ ๒) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ให้อำเภอ นำข้อมูลที่ได้จากการ Re-X-Ray (ครัวเรือนที่เคยได้รับการสำรวจเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๕) ผ่านระบบ ThaiQM เป็นเครื่องมือในการชี้เป้าการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า โดยบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ร่วมพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหที่เหมาะสมกับครัวเรือน

/และตรงตาม...

และตรงตามสภาพปัญหา (ตัดเชื้อพอดี้ตัว) สถานการณ์และบริบทของพื้นที่ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนโดยดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรรณาน บุญนราช)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ที่ทำการปกครองจังหวัด  
กลุ่มงานปกครอง  
โทร./โทรสาร ๐-๕๒๖๑-๑๘๑๗

QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย



<https://shorturl.at/fGU25>

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line ID : @thaiqtm